

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1110 /SYT-TCCB
V/v Tạm dừng/hoãn đi công tác nước
ngoài trong thời điểm diễn biến phức
tạp của dịch COVID - 19.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Kính gửi:

- Cơ quan Văn phòng Sở Y tế;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Thực hiện văn bản số 1774/VPCP-HTQT ngày 8/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, Trường Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Thành phố tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Thành phố ngày 09/3/2020 về việc tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác và cá nhân đi nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ công văn hỏa tốc số 402/NV-LS-NVNONN ngày 11/3/2020 của Sở Ngoại vụ về việc tạm dừng/hoãn đi công tác nước ngoài trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1/ Phối hợp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND Thành phố: Tạm dừng/hoãn tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; Đồng thời, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm dừng/hoãn đi nghỉ việc riêng ra nước ngoài.

2/ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly tập trung 14 ngày theo quy định khi nhập cảnh về Việt Nam, trong trường hợp đoàn đi công tác nước ngoài cán bộ nghỉ việc riêng ra nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

3/ Đối với những đoàn công tác và cá nhân đã kết thúc chuyến công tác hoặc đi việc riêng tại nước ngoài từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 10/3/2020, đơn vị khẩn trương báo cáo kết quả chuyến đi và tình hình sức khỏe hiện tại của các cá nhân về Sở Y tế để báo cáo Sở Ngoại vụ theo quy định.



